

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง ขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๒๔๔/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๓๒๔/๒๕๖๗

ด้วย นางคณินนิตย์ บุญพามา ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่า จำليبเอก ชัยศักดิ์ โชติอิมอุดม เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ไต่สวนแล้วได้ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ จำลิปเอก ชัยศักดิ์ โชติอิมอุดม กับนางจรรยา โชติอิมอุดม ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๕ คน คือ นางสุมลลักษณ์ สันนทรระกุล, นายชัช โชติอิมอุดม, นายวรชัย โชติอิมอุดม ผู้ร้อง และนางสุรียา ศิริดาวทอง ปัจจุบัน จำลิปเอก ชัยศักดิ์ มีอายุ ๘๓ ปี เริ่มป่วยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ด้วยโรคกระดูกเสื่อม โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคทางเดินปัสสาวะ ปี ๒๕๕๐ ได้รับการผ่าตัดหลัง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๑ ผ่าตัดเข้าซ้ายและขวา และผ่าตัดต่อมลูกหมาก ปี ๒๕๕๒ ได้รับการผ่าตัดหลัง ครั้งที่ ๒ ทำให้เริ่มอ่อนแรงเดินไม่สะดวก ปลายปี ๒๕๖๖ ป่วยติดเชื้ทางเดินปัสสาวะ ต้องรักษาที่โรงพยาบาล นาน ๑๔ วัน ทำให้เกิดแผลกดทับขนาดใหญ่ที่ก้น ส่งผลให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างถาวร ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องเช็ดตัวและเช็ดอูจจาาระบนเตียง มือขาไม่มีแรง ต้องป้อนข้าวป้อนยา และเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี พูดคุยโต้ตอบได้ พิศุระห์พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำเข้าไปไต่สวนแล้ว เห็นว่า ตามใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แพทย์ให้ความเห็นเพียงว่า จำลิปเอก ชัยศักดิ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยไม่ได้ให้ความเห็นถึงขนาดว่า จำลิปเอก ชัยศักดิ์ ขาดความรู้สึกรู้สึก ขาดความรับรู้ หรือไม่สามารถทำนิติกรรมด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาประกอบกับภาพถ่ายปัจจุบันของ จำลิปเอก ชัยศักดิ์ แล้วเชื่อว่ายังมีสติสัมปชัญญะรับรู้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ถึงขั้นวิกลจริต อันจะเข้าลักษณะของการเป็นคนไร้ความสามารถ ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งเป็นผู้ดูแล

จำสืบเอก ชัยศักดิ์ มาโดยตลอด ทายาททุกคนให้ความยินยอมแล้ว และไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประกอบกับ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งว่า จำสืบเอก ชัยศักดิ์ โชติอิมอุดม เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางคณิงนิตย์ บุญพามา ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วาทีณี ศรีบัวรอด จีรวงศ์สุนทร

ผู้พิพากษา